

học Truyền thông ở đâu □ So sánh ngành Truyền thông ở Báo chí AJC, Nhân văn USSH, Hà Nội HANU

học Truyền thông ở đâu □ So sánh ngành Truyền thông ở Báo chí #AJC, Nhân văn #USSH, Hà Nội #HANU

Ừ có điểm rồi học cái gì bây giờ nhỉ? Học truyền thông thì học báo chí ý. Khoa quan hệ công chúng của khoa học nhân văn cũng ok, mà hình như hanzô mới có cả ngành truyền thông đa phương tiện đấy. Hello chào các bạn chào mừng, các bạn đã quay trở lại với chanel của mình nha. Link đây và hôm nay là một cái video mà đã có rất rất, rất, rất, rất nhiều bạn mới quét yêu cầu mình làm video này. Tuy nhiên đến bây giờ thì mới làm được thì khá là nhiều lý do nhưng có một lý do quan trọng nhất, đó là bởi vì mình chị họ của báo chí thôi cho nên là mình đã mất khá nhiều thời gian để tự tìm tòi research, nghiên cứu và kết nối với những bạn học ở bên đó thì có thể có một cái nhìn cái review chân thực nhất cho mọi người và ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng bắt đầu ngay vào video, đó là truyền thông ở đâu? So sánh truyền thông giữa và chí khoa học xã hội nhân văn và Hà Nội ná.

trước khi chúng ta bắt đầu vào phần chính thì các bạn hãy lưu ý một điều rằng là đây là những cái so sánh được đưa ra dựa trên ý kiến đánh giá tổng quan của mình cũng như những cái kiến thức mà mình được học trong quá trình học ở trường báo cho nên là các bạn hãy Xem để tham khảo trước khi quyết định đặt đổi nguyện vọng hay là giữ nguyên nguyện vọng của mình á. Ngoài ra thì tiện đây xin được gửi lời cảm ơn đến bạn mai học ngành truyền thông đa phương tiện của đại học Hà Nội và bạn dương học ngành quan hệ công chúng. Của khoa học xã hội nhân văn đã giúp cải thiện điều này. Trong video này, chúng mình sẽ cùng đi qua sự so sánh dựa trên các tiêu chí sau, thứ nhất, đó là về lịch sử thành lập thứ 2 là chương trình học thứ 3, là những đặc điểm, những điểm nổi trội trong chương trình học thứ tư là về học phí thứ 5 là về cơ sở vật chất và thứ 6 là về môi trường học. Thứ nhất là về lịch sử thành lập idc là trường đầu tiên đào tạo về ngành báo chí, truyền thông trong cả nước đến 5 nay 5, 2002 mốt thì khoa của mình là khoa quan hệ công chúng và quảng cáo đang kỷ niệm 15 5 thành lập, trong khi đó thì ở bên khoa học xã hội nhân văn khoa, quan hệ công chúng được thành lập thuộc viện báo chí và truyền thông trong 5 2013 ờ. Lúc đấy là tầm bao nhiêu 5 nhỉ? Chị 6, 7, 7, 5 và còn

hazô thì là một ngành khá là mới. Hiện mới bắt đầu có ngành chức năng, phương tiện từ 5 2, 0 18 thôi tiếp theo, hãy cùng điểm qua chương trình học của các ngành truyền thông ở các trường này. Ở đây chúng mình sẽ học về truyền thông tổng quát, tức là học cả về kiến thức, quan hệ công chúng, kiến thức marketing và kiến thức media, tức là sản xuất sản phẩm có một số môn học tiêu biểu có thể kể đến như là truyền thông tiếp thị tích hợp MC, chiến dịch quảng bá này, chiến lược marketing, hành vi khách hàng, kỹ năng giao tiếp và đàm phán. Tổ chức sự kiện và xử lý không hoàn. Tất nhiên là ở IC thì chúng ta sẽ học cả đại cương và chuyên ngành và wow, đúng như là một số bạn nói có nghe nói thì đúng là học yes cái phần kiến thức đại cương nó hơi nhỉnh hơn các trường khác một chút, các trường bình thường nhé. Bọn mình có thêm một môn học phần định trước nữa thì phải. Trong khi đó, ở bên USHUESS ở bên khoa học xã hội và nhân văn thì sẽ học chuyên sâu về các kiến thức liên quan đến báo chí tr. Dạ các môn truyền thống đặc thù như là truyền thông đa phương tiện, quảng bá hình ảnh và xây dựng thương hiệu ở khoa học thuận nhân văn thì mình cũng học cả đại cương và chuyên ngành. Cuối cùng, hannu có vẻ là một trong những cái ngành truyền thông đa phương tiện thú vị nhất với mình. 20 phần học phần về marketing, 20 phần học phần về media và một phần lớn còn lại thì sẽ là liên quan đến ngành it, nghĩa là về lập trình ờ. Tất nhiên, các bạn cũng sẽ được đào tạo về các cái học phần liên quan đến kiến thức nền và kiến thức căn bản truyền thông. Cái nguyên lý marketing này nghiên cứu marketing hành vi khách hàng tâm lý học, truyền thông, phương tiện truyền thông từ haino thì cũng học cả một đại cương và chuyên ngành. Mình sẽ nói về đặc thù những điểm gọi là khác nhất afc, nếu như các bạn là một người đã Xem tất cả các video khác liên quan đến bài tập chuyên ngành liên quan đến ngành truyền thông ở trường báo mà mình đã làm trên chuyến bay của mình rồi mới lại để lại một cái danh sách phát ở đây. Mọi người Xem thử thì mọi người đã có một cái hình dung rằng là ở assisi học rất học, thực hành rất nhiều. Các môn lý thuyết rất ít, gần như là môn nào cũng chạy case study ờ và bọn mình có những môn này rất là thích, ví dụ như là chạy pace hay là tổ chức sự kiện thiết kế sản phẩm hay là lên kế hoạch marketing chi tiết cho một sản phẩm cụ thể đang có thật cái thị trường. Tuy nhiên, ở IC thì có một điểm- đó là mình thấy hầu như các môn học đều chưa có giáo trình được biên soạn một cách đầy đủ mà hầu hết là học từ bài giảng của thầy cô, cho nên là nếu như mình có hơi mất tập trung một xíu hoặc là kiểu mình nghĩ học các thứ. Thì sẽ có nhiều phần kiến thức mình bị hổng và mình không có nắm chắc có 2 kỳ thực tập, một kỳ kiến tập một tháng mà một kỳ thực tập 3 tháng thì hầu hết á trường khuyến khích bọn mình tự đi xin, còn nếu không xin được thì trường cũng sẽ phân cho mình vào những cái AC khá là có tên tuổi ở ở Hà Nội, ví dụ như là lê

rosquette group, các bạn có thể xuất thông tin của các thí sinh này ở trên Google nhé. Cuối cùng có một nghịch lý hơi buồn cười IC. Đây là điểm các môn chuyên ngành thì thường khá là cao. Ở bởi vì cái quá trình làm việc nhóm thì thay cũng động viên mình rất là nhiều và bọn mình cũng tự trưởng thành là chính. Còn các môn đại cương thì lại khá là khó để điểm cao. Cho nên nếu như mà các bạn muốn có bpa 4. Không từ 5 nhất 5 2 thì các bạn sẽ phải học rất tập trung và học rất nhiều chất lithi. Trong khi đó, ở bên khoa học xã hội nhân văn thì các bạn học ngành quan hệ công chúng sẽ được tiếp thu kiến thức từ các giảng viên nhưng đồng thời cũng rất hay có sự giao lưu từ những cái khách mời như là các nhà báo hay là các chuyên viên truyền thông. Cái này nói chuyện và trao đổi kiến thức về nghề. Ngoài ra thì khi học ở khoa học xã hội nhân văn thì các bạn ấy cũng sẽ được đi thực tập khá là nhiều ở sẽ được đi thực tế từ 5 nhất đến công ty Samsung Electronics chẳng hạn đến 5 2 thì sẽ đi 3 ngày 2 đêm và Hội An thì giao lưu nghe nghe những cái người có kinh nghiệm uyên thâm trong lĩnh vực chia sẻ về ngành, về thực tập thì ở khoa học nhân văn, các bạn ấy cũng sẽ được thầy cô tạo điều kiện để có thể giúp đỡ, tìm ra thực tập với các bạn ý chưa tìm được nơi tập cho mình ở tuy nhiên. Hội khoa học xã hội nhân văn thì chương trình học sẽ liên quan nhiều đến báo chí hơn là so với pc. Nghe hơi kì lạ đúng không ở học báo chí nhưng mà lại không đọc nhiều báo chí bởi vì là ở báo chí thì ở IC khi đại học truyền thông thì bọn mình học chỉ nắm gọi là nắm với các loại hình truyền thông, các loại hình báo chí biết được ưu nhược điểm của từng loại báo in hoặc báo phát thanh, các báo truyền hình, các báo mạng ra sao để bọn mình có cái sự sử dụng cái loại hình cho phù hợp chứ còn bọn mình không thực hành kiểu. Các sản phẩm các thứ ngoại- các khoa như kiểu là truyền thông đại chúng, còn nếu như học khoa, quan hệ công chúng và quảng cáo thì không bọn mình học như không học về báo chí mấy trong khi quan hệ công chúng của bên khoa học xã hội nhân văn thì lại có học báo chí ạ. Cuối cùng là hannu vẫn là một trường hợp đặc biệt nhất trong danh sách này. Ở hannu thì tất cả từ 5 nhất 5 2 toàn bộ chương trình học sẽ đều học= ngoại ngữ hết tất cả mọi người, 100% tiếng anh để mà điều đó thì trước khi vào trường xong 5 nhất, các bạn sẽ phải học 1 5 về tiếng anh chuyên ngành, đảm bảo là sau khi mà các bạn học xong 1, 5 đó thì đầu ra các bạn tương đương với trình độ AB 2. Tức là toàn đoàn với 5. 5 efuse đến 5 2 với các môn chuyên ngành thì được làm khá nhiều case study k project để phân tích case study của doanh nghiệp này hay là làm youtube, làm phim, nghiên cứu thị trường và thiết kế tạp chí riêng mảng it thì đa phần là học đại cương thực hành thì sẽ học là thiết kế website qua ngôn ngữ là HM là CE và hiện tại thì bên vậy thôi, bởi vì là thoa mới học đến 5 2 thì biết là 5, 3 5 tư nó dạy như nào? OKT là bài học phí. Thì ở có một điều khá thú vị, đó là hợp với báo chí khi học viện

báo chí thuộc học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh còn ở khoa học xã hội nhân văn thì trực thuộc đại học quốc gia Hà Nội. Cho nên là học phí của 2 trường này khá là rẻ xong rồi= chung của các trường đại học ở Hà Nội, hệ thường ở báo chí là 220.000 một tí, hệ chất lượng cao là khoảng 770.000, một tí ờ, tức là nếu học ngành học hệ thường như mình thì sẽ mất khoảng 9.000.001 5 còn học hệ chất lượng cao thì cũng rơi vào tầm khoảng 27.000.001 5. Còn ở khoa học xã hội nhân văn thì học phí hiện tại là 245.000 một tí và mỗi 5 tăng thêm 10% ở hanu thì các bạn sẽ mất 650.000 một tiếng. Chì cho môn chuyên ngành 480.000 một tí chỉ cho môn chung. Nếu như mà các bạn có ielts trên 6. 5 ngay từ 5 nhất thì các bạn sẽ được skip qua 5 nhất, học đến 5, 2 luôn thường 1 5 học với tổng không học lại do tổng khoảng 90 triệu. Nói qua một chút về cơ sở vật chất thì sao mình phải thành thật là ở báo chí? Nói chung là không đẹp lắm, Trường Sa thì nó không kiểu tồi tàn đâu chỉ là so với 2 trường kia, nó không thể đẹp= được, ờ mik thì hơi khó một chút nhưng mà cũng có rất là nhiều góc xinh xinh ờ. Còn ở khoa học nhân văn, cơ sở vật chất thì khá mới và đẹp. Còn Hà Nội thì. Ở 5, 2, 0, 19 vừa rồi là sinh nhật trường 60 tuổi. Cho nên là trường vừa xây mới toàn bộ tên là cái mình nghĩ là Hà Nội bây giờ có thể là một trong những trường có học cơ sở vật chất đẹp nhất Hà Nội luôn rồi ấy. Cuối cùng về môi trường học ở báo chí thì. Hay là câu lạc bộ, là một cái rất là mạnh. Ngoài ra thì ở khoa ở ngành của mình thì mọi người có xu hướng đi làm thêm rất sớm rơi rất sớm ờ. Thế nên là báo chí không có chuyện áp lực điểm số nhưng sẽ có áp lực về chuyện là bố mẹ ơi, thế sao đứa kia nó kêu giỏi thế nó làm được ở công ty xịn nó lên truyền hình nhiều lắm, MC người như vậy và các bạn sẽ phải. Được thúc đẩy để đi học, đi làm để chủ động học kiến thức về ngành và có thể áp dụng các bài tập trên lớp. Trong khi đó, ở khoa học xã hội nhân văn, thầy cô rất thân thiện và nhiệt tình và các bạn hoàn toàn có thể tìm đến thầy cô để có thể đưa ra câu hỏi và tìm kiếm sự giúp đỡ. Ngoài ra thì ở nhân văn có cái sự kết nối rất tốt giữa các khoa, các khoa với nhau ờ, tức là các anh chị khóa trước sẽ có cái có những cái nền tảng, những cái chương trình, sự kiện để có thể kết nối, được hóa sau và đưa ra lời khuyên cho các em khóa dưới. Ở hanu thì vừa đặc trưng là một trường ngoại ngữ, cho nên là. Cái chất của người học ngoại ngữ, nó rất là cởi mở và có cũng có rất là nhiều câu lạc bộ nữa, đặc biệt là ở Hà Nội thì có rất là nhiều cơ hội để đi du học chứ ok phải nói là phần so sánh tổng quan các tiêu chí bao gồm là lịch sử thành lập này, chương trình học này, những đặc thù hoặc là khác biệt nhất của các trường với chương trình học về học phí về cơ sở vật chất và về môi trường học mình hy vọng là cho các bạn một cái nhìn tổng quan về các ngành truyền thông ở các trường aec này, khoa học, số nhân văn và hannu rất là khó để mình nói với các bạn rằng các bạn nên học ngành nào? Mình tin rằng là những cái so sánh

vừa rồi đã cho các bạn một cái sự cảm quan nhất định về sự khác biệt giữa các trường này và mình nghĩ rằng là không có trường nào tốt hơn mà nó sẽ phụ thuộc vào việc làm cá nhân. Bạn là người thích học như thế nào đối với mình? Thanou là nơi rất phù hợp cho những bạn muốn làm hẳn về mặt media ở, đặc biệt là những bạn mà muốn phát triển ngoại ngữ cũng như là về công nghệ thông tin. Đây là những cái thứ mà sẽ là một cái lợi thế rất lớn cho các bạn sau này. Còn nếu như các bạn học về quan hệ công chúng của khoa học xã hội nhân văn.

Thì mình tin rằng là đấy là một ngành được đào tạo, cũng khá là bài bản về quan hệ công chúng ở và các bạn sẽ có đủ cái kỹ năng để làm việc để giao tiếp, để phát triển. Không chỉ ở mảng truyền thông, không chỉ ở mảng quan hệ công chúng mà có thể làm việc ở các tòa soạn báo chí nữa. Còn ở pc thì pc có rất là nhiều chuyên ngành khác nhau, các bạn có thể Xem lại. Tại video review ngành truyền thông của pc của mình để có thể tìm hiểu thêm về sự khác biệt giữa các ngành đó và chọn cho mình được một quyết định đúng đắn nhất cho rằng là video này đã giúp các bạn có một cái nhìn rõ ràng hơn. Hy vọng là các bạn đã có đủ những điều các bạn cần biết để có thể đạt được một cái nguyện vọng phù hợp. Chúc các bạn sẽ có kết quả xứng đáng với những nỗ lực mình đã bỏ ra trong thời gian vừa rồi. Và nếu như bạn nào mà đang định học báo chí thì hẹn gặp lại vào tháng. Một tháng nào đó ở Trường Sa cái gì qua đi nhé với người việt thì thôi. Còn subscribe trên tường của mình á.